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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๗.๑๐  นาฬิกา 

 

         (นางศรีวกิาร เมฆธวัชชัยกุล ทําหนาทีป่ระธานในทีป่ระชุม) 

  ประธาน  :  ขออนุญาตเปดประชุมนะคะ ดิฉันเองกม็ีเรือ่งแจงเพื่อทราบก็คือ ทาน

ประธานฝากใหมาชี้แจงกับทานคณะอนกุรรมาธิการวา จริง ๆ แลวทานเจตนาทีจ่ะเขามาชวยงาน

ของเราอยางเต็มที่นะคะ แตเนื่องจากดวยภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เปนรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ทานก็เลยมีความจําเปนจริง ๆ ทานก็บอกวาทานไมไดคิดวาอยากจะทิง้งาน

ตรงนี้ไป แตเนือ่งจากไมสามารถที่จะเปนไดนะคะ ก็ฝากขอโทษพวกเราทุกคนนะคะ ดิฉันก็เลยบอก

วา สงสัยพวกเราคงจะตองไปบุกพบทาน ดิฉันเองกเ็ลยไดปรึกษาหารอืกับทานประธานนะคะวา ถา

อยางนัน้ คือในวนันัน้ทานเลขาฯ ของคณะอนุฯ ทานเองก็แสดงเจตจํานงวา อยากจะอยูคณะอนุ

กรรมาธิการชดุนี้ ทานสมเกยีรติคะ ถาอยางนั้นถาเราประชุมในวนันี้ เราก็นาจะเรียนเชิญทานมาดวย

เลยนะคะ กเ็ลยไดนําเรียนทานประธานกรรมาธิการทานเดโช ก็เลยใหทางฝายเลขานุการ  

ดร. โสมสุดา ก็ไดไปเรียนเชญิทานสมเกยีรติ ทานสมเกยีรติก็บอกวายินดีนะคะ และอยากจะมา

ทํางานกับทีมงานเราอยูแลว ก็คิดวาคงจะมารวมดวยนะคะตรงสวนนี ้ดิฉันก็ขออนญุาตวา เราขอ

แนะนาํกนัอีกครั้งไดไหมคะ เพราะวาตอนนี้ก็มีสมาชิกใหมเขามานะคะ เราก็คิดวาในฐานะที่เรา ๔ 

คนก็ไมเปนไร แนะนาํใหมอีกครั้งหนึ่งก็ไดนะคะ แนะนําตัวเอง จะไดรูวาใครเปนใครนะคะ ดิฉันเอง

ชื่อศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล เปนรองเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศึกษาคะ 

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  ดิฉัน อําไพ อินทรประเสริฐ จากคณะครุ

ศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิตคะ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ผม วัชรินทร ปจเจกวญิูสกุล หวัหนาคณะใน

ศาลอุทธรณภาค ๑ ครับ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผม ประโภชฌ สภาวส ุอดีต ส.ส. อดีต ส.ว. ครับ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  รัชฎาภรณ แกวสนทิ อยูกระบวนผูหญงิกบัการปฏิรูป

การเมือง กระบวนผูหญิงไมมีการนะคะ กระบวนผูหญิง ไมใชกระบวนการนะคะ  

 



อนุ. จัดทําบนัทึกเจตนารมณ ๕ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐    นนทลี  ๑/๒ 

 

  ประธาน  :  มี ๕ ทานก็พอดคีร่ึงหนึง่เปดประชุมนะคะ ดฉัินคิดวาชุดของเราเปนชุด

เทาเทียมกนั มีผูชาย ๕ ผูหญิง ๕ นะคะ ก็เลยบอกวาในฐานะที่คุณรัชฎาภรณอยู ก็เลยทําใหพวกเรา

มีผูหญิง ๕ ผูชาย ๕ ก็ขออนญุาตนําหารือวา กรอบในการทํางานของเรา เราคิดวาจะดําเนนิการกนั

อยางไรดีนะคะ เพราะวาเรามีเวลา ไมทราบจํานวนเทาไรนะคะที่จะดําเนินการ  

  เจาหนาที ่ :  ก็ไมไดกําหนดเอาไวคะ หมายถึงชวงเวลานะคะ  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ปญหาวาเราจะคอย ๆ ทําเปนสวน ๆ ไป และก็

เสนอเขาชุดใหญเรากอนใชไหมครับ พอจากเราก็ตองขาวของทานอาจารยเดโชใชไหมครับ เสร็จแลว

ถึงจะไปที่สภา ปญหาวาถาเราจะทาํใหเสร็จเลยนี่คิดวาคงใชเวลา แตวาถาเราทยอยทํา สมมุติวาเรา

ไปเก็บไดตอนนี้บางอนฯุ เขาก็ประชุมไปเร่ือย ถาเราไดรายงานการประชุมเขามานี ่เราก็อาจจะมา

ดําเนนิการในสวนนั้น คือหมายความวาทําเปนสวน ๆ ไป อยางนัน้ หรือวาจะทํารวบทีเดียวทัง้หมด 

คือมีอยู ๒ อันวาจะทาํเปนสวน ๆ  

  ประธาน  :  หารือคณะอนุกรรมาธิการทุกทานวา เราควรจะดําเนนิการอยางไรนะคะ 

และอาจจะมวีธิีการอยางไรเพื่อที่ใหไดมาในเจตนารมณที่คอนขางจะมีความชัดเจนเปนรูปธรรม 

ในชวงระยะเวลาวาเราจะทําแบบไหนก็ได ทยอยทําก็ได หรือจะทาํทเีดียว ตรงสวนนีก้็อยากจะหารอื

ดวย ดิฉันเองก็คร้ังนี้เปนครั้งแรก คือในชุด สสร. ที่แลวไมมีการบันทกึเจตนารมณ มีแตจดหมายเหตุ

กับตรวจรายงานการประชุม สวนการบนัทกึเจตนารมณนั้น มทีีมงานวจิัยของอาจารยมนตรีใชไหม

คะที่ทาํมาแจกคราวที่แลว อันนัน้ทีท่ําเปนลักษณะงานวิจัย เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราอาจจะมานั่งดู

วาเรานาจะทําในรูปแบบไหน เพราะดิฉันคิดวาอันนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่ง เมื่อกี้อยางที่เถียงกัน

อยางกรณีเมื่อสักครูนี้เปนตวัอยาง ที่บอกวาไมใหขมขืนผูชาย นี่คือตองดูเจตนารมณวา ความจริง

แลวเขาไมไดตองการใหเปนในลักษณะเชนนี้ใชไหมคะ ดิฉันวาการบันทกึเจตนารมณถึงเปนเรื่องที่

สําคัญคะ ไมทราบวาจะหารือทานคณะกรรมาธิการวาอยางไรคะ 

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  การบันทึกเจตนารมณในคราวที่แลวนี้

ปรากฏในบันทึกจดหมายเหตุไหมคะ ในจดหมายเหตนุาจะมีบันทึกเจตนารมณใชไหมคะ นาจะมีการ

ไปยอนดเูจตนารมณกันตลอดเวลาวา อยางกรรมการการเลือกตั้งนีน่ะคะ เจตนารมณอยากจะให

เปนศาลในขณะเดียวกนัทัง้หมด เผอิญเปน กกต. จังหวัดอยูตั้ง ๘ ปนะคะ ก็รูสึกวาจะตองตาม

เจตนารมณทีร่างตอนครั้งแรกอยูดวย คิดวาม ีแตปรากฏในจดหมายเหตุใชไหมคะ เพื่อพิจารณาวาง

กรอบ รูปแบบ แนวทางในการจัดทํา ทนีีน้าจะไดดูจดหมายเหตุสักเลก็นอยของป ๒๕๔๐ นะคะ 

ประกอบการคดิและตัดสินใจของพวกเราใชไหมคะ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ทานประธานคะ บังเอิญวาดิฉันเขามายุง ๆ ตอนป 

๒๕๔๐ นะคะ แตวากย็ุงในสวนของกรรมาธิการรับฟงความเหน็และกรรมาธิการตางจังหวัด มันม ี



อนุ. จัดทําบนัทึกเจตนารมณ ๕ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐    นนทลี  ๑/๓ 

 

ตางจังหวัดกับนักวชิาการนะคะ เทาทีท่ราบ และเขามาเปนกรรมาธิการวิสามัญทาํกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญหลายฉบับ ก็พบวาโดยสวนใหญ จดหมายเหตุก็จะหมายถึงบนัทกึรายละเอียดมากกวา

นะคะ แตไมไดดึงเปนเจตนารมณออกมา แลวยงัคิดวาถาเราทําเปนกิจจะลักษณะแบบนี้มันตอง

ผลักดันดวยนะคะวาใหมนัมผีลในเชิงทางการ ใหมีผลอยางที่อาจารยพูดคะ วาทําอยางไรใหเขาตอง

ยึดตองกลับมาดู เพราะเทาที่ผานมานะคะดูก็ไดไมดูก็ได และก็จะเถยีงกนัและตีความเอาเอง แลว

ตอนที่ดินฉนัเปนกรรมาธิการทํากฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.  ส.ว. และกฎหมาย กกต. นี่นะคะ ดิฉันก็

เสนอหลายเรือ่งเหมือนกนัวา ยกตัวอยางเชนการลงคะแนนนอกเขตเลอืกตั้งนอกเขตนี่ และกถ็กเถยีง

มากในที่ประชุมกรรมาธิการ และก็เสนอวานี่มันเปนเจตนารมณในตอนรางรัฐธรรมนญู ขอเสนอ

โดยเฉพาะแรงงานนี่อยากเลอืกตั้งนอกเขต เพราะเขามาทํางานนอกบานเขานีน่ะคะ มี ส.ส. บอกเลย

วา ไมตองไปสนใจเจตนารมณ เพราะเจตนารมณมนัคือกระแส ตอนนีไ้มมีกระแสแลวอยาไปสนใจ ที่

จริงมันไมใชเร่ืองของกระแสนะคะ แตความไมเขาใจ และโดยเฉพาะในชวงที่ผานมานา สสร. หลาย

คนก็พูดหาวา เวลาทํากฎหมายลูกนี่เวลาตัง้กรรมาธกิารวิสามัญนี่ สสร. จะไมคอยถกูเชิญมาเปน 

กรรมาธิการวสิามัญ เพราะคนสวนหนึ่งเขาก็อยากจะตคีวามตามที่เขาตองการ เราถึงจะรูสึกวาบน

กันอยูเร่ือยเลยวา ทาํไมกฎหมายลูกมนัออกมาแลวมันไมไดอยางใจ เพราะวาเขาไมไดเชิญ สสร. มา 

เมื่อไมไดเชิญมานีก่็จะพูดถงึเรื่องเจตนารมณนอยมาก ที่เรียนเสนออยางนี้ก็คือวา เราคงจะตองหา

ชองทางวา มนัตองมกีติกาวาเมื่อคุณจะทํากฎหมายทีม่ันเกีย่วของ ถามีปญหาหรอือะไรตองกลับไป

ดูเจตนารมณคะ ดิฉันไมใชนักกฎหมายคะ ดิฉันก็พูดไปเรื่อยอยางนีน้ะคะ เปนประสบการณที่จะ

เสนอ ก็ตองเสนอวาทางนักกฎหมายก็ตองบอกวามันจะออกมาเปนอยางไร ขอบพระคุณคะ 

ประธาน  :  คือดิฉันเองขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของจดหมายเหต ุจดหมายเหตนุัน้

คือเปนเหมือนกับบันทึกเหตกุารณวามันมอีะไรเกิดขึ้น บงัเอิญดิฉันเองไปอยูในคณะอนุฯ จดหมาย

เหตุเมื่อป ๒๕๔๐ นะคะ ก็จะเปนการบันทกึคะ เหมือนกบัจดหมายเหตุทั่ว ๆ ไปนะคะ ซึ่งตรงนัน้เอง

ถาจะดูก็ได คอืมันจะเยอะมากเลย มนัจะเปนกอง ๆ เลย ซึ่งมนัหาไมไดเลย แตการบันทกึ

เจตนารมณอยางที่คุณรัชฎาภรณพูดก็คือ อยางที่อาจารยอําไพพูดนีน่ะคะก็คือหมายถึงวา อยากจะ

สกัดออกมาวา อาจจะแคมาตราก็ไดนะคะ มาตรานี้เจตนารมณคืออะไร แตถาลึกลงไปจนกระทัง่ถงึ

รายละเอียดยอยตาง ๆ ทีก่อนจะมาเปนมาตราดวยก็ยิง่ด ีแตวาถาจริง ๆ แลวนี่แคมาตราก็ยังเปน

ประโยชน ดิฉันมองดูอยางนั้นนะคะ เพราะวามิฉะนัน้แลวก็จะตีความกันเหมือนกบัใชกระแสบาง ใช

เวิรดดิ้งบาง บางทีเวิรดดิ้งทาํใหดิ้นได ข้ึนอยูกับผูนาํไปใช ก็ขออนุญาตชี้แจงเรื่องจดหมายเหตุกบั

เร่ืองของบันทกึ คราวที่แลวไมมีการบนัทกึเจตนารมณ มแีตอาจารยมนตรีมาทําทหีลงั และกเ็ปน

ประโยชนอยางยิ่ง เห็นบอกวาเขาเอาไปใชกัน 
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นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  พูดถึงเจตนารมณนี่ก็คือ ถาจดหมายเหตกู็จะบอกวา

ใครพูดอยางไรคิดยางไรใชไหมคะ แตถาเปนเจตนารมณนี่คิดวาเมื่อยกรางออกมาแลว เรากจ็ะ

อธิบายวาที่ออกมาอยางนี้แลวเจตนารมณมันคืออะไร คงจะไมไปถึงรายละเอียดทีเ่ขาถกกนันี่นะคะ 

มันตองออกมาแลวและถงึจะบอกกาํกับไปดวยวาอยางนี้จากการที่ผานมาทําไมมันถึงออกมาอยางนี ้

มันอาจจะมหีลายประเดน็ แตทําไมถึงเปนประเด็นอยางนี้คะ ก็อาจจะตองถึงตอนที่จะตอบคําถามที่

เราจะตองคุยกันวาเราจะเริม่เมื่อไรนะคะ 

รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  พอฟงทานรชัฎาภรณพูดอยางนี้กม็องวา 

จริง ๆ แลวเจตนารมณนาจะปรากฏในรายงานการประชุมแตละครั้ง คงแฝงอยูตรงนั้น ทนีี้เพื่อให

ชัดเจนเรานาจะตองเชื่อมโยงกับคณะอนุฯ ตรวจรายงานการประชุม มนัจะสัมพันธกนัและไมพลาด

นะคะ 

ประธาน  :  ซึ่งคงตองสัมพนัธกนัอยูแลว ทีนี้ดิฉันเองก็กาํลังคิดวาเราจะหาลูทาง

อยางไรที่ออกมาอยางที่คุณรัชฎาภรณพูดวา พอออกมาใหมันมีการสกัดที่ออกมาเปนรูปธรรมและ

สามารถที่จะนาํไปใชไดนะคะ ก็มานัง่ดูวาอยางกรณีนี้ เมื่อสักครูก็ถามนองดวูาถาอยางนี้เราเองเปน

คณะอนุกรรมาธกิารในการที่จะตองดาํเนนิการ แตเปนไปไดไหมที่วา เราสามารถที่จะวาจางนักวิจยัที่

เปนมหาวิทยาลัยมานั่งทําอะไร และเราก็เปนผูกาํกับ ผูตรวจ ตามนั้น ซึ่งจะทาํใหออกมามีความ

ชัดเจนมีบุคลากรรองรับ ดิฉันเองก็อยากจะถามดทูางนี ้เจาหนาที่กบ็อกวาสามารถทาํได ก็อยากจะ

หารือวา เราเหน็ดวยไหมในลกัษณะนัน้ แตเราตองทาํนะคะ ตองเขาคณะอนุกรรมาธิการ ดีไมดีทาน

อาจจะตองเขาฟงการตรวจรายงานการประชุม และขณะเดียวกนัมทีมีที่รองรับเราในการดําเนนิงาน 

ไมรูเขามีทํากนัอยางนี้หรือเปลา แตเหน็นองบอกวามีไดใชไหมคะ ไมทราบทานวัชรินทรวาอยางไร 

 

- ๒/๑ 
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  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขอเรียนทานประธาน คือเจตนารมณของ

กฎหมายหมายถึงวามนัคลาย ๆ กับถาพดูเปนภาษาอังกฤษเขาเรียกวา Spirit คือเปนจิตวิญญาณ

ของเรื่องนัน้นะครับ ปญหาวามนัจะอยูอยางไร มนัก็อยูที่วาเราจะบนัทกึไว คือมันตองยอลงมา 

ส้ัน ๆ นิดเดียว คือเร่ืองนี้มนัตรงนี้ ทีนีเ้วลาตีความกฎหมายปกติแลวกจ็ะตองหาเจตนารมณ ตวัอกัษร

เราก็อานไปอยางนัน้แตเจตนารมณหรือปรัชญาของมันแท ๆ มนัจะซอนอยูขางหลงั ทนีี ้

ถาเราจะเอาออกมา หมายความวาก็คงจะตองดูเปนเรื่อง ๆ ก็คงจะสูประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ Marital   

rape การสงคนืในสมรสอยางนี ้แนวคิดมนัเปนอยางไร แลวปรัชญามนัตกผลึกแลว มนัถงึที่สุดเปน

อยางไร มนักจ็ะมีนิดเดียว สกัดออกมากจ็ะนิดเดียวแคนั้นเอง อันนี้อยากจะเรียน ทนีี้ปญหาวา 

ถาจะจาง คือคลาย ๆ กับจางนักวิชาการมาดู คือผมมองวาบางอันมนัพอจะมีอยูแลว คือมันม ี

อยูในรัฐธรรมนูญอยูแลว เพยีงแตวาเราไปสกัดออกมา เพียงแตวาประเด็นนัน้มนัมีการถกเถยีง

อยางไร มนัม ี Controversial มันมีประเดน็โตเถยีงกนัไหม ถาเราเก็บตรงนั้นไดปบเวลาเกิดปญหาขึ้น

การโตเถยีง การแปรกฎหมายมันก็จะมวีิธแีปร เขาเรียกแปรใหเกิดผลในทางปฏิบัติ หรือแปร 

ใหเกิดผลในทางคุมครองผูเสียประโยชน คือหลักในการแปรกฎหมายมันก็จะมีอยู ทีนีก้็อยากเรียนวา

ผมก็หนักใจอยู ถาสมมุตทิางสภาเขาใหงบ เราอาจจะหานักวิชาการทีพ่อจะมีเวลาชวยดูเปนกรอบ 

กรอบตาง ๆ นะครับ ตองไป Observe แตวาถากลุม ๑ คงไมมีปญหาเพราะอาจารยกับผมทาํงานอยู

กับเขาอยูแลวใชไหมครับ เราอยูดวยกันอยูแลว แตอยางนี้เราก็ โอ.เค.อาจจะเกบ็จากนัน้มาได เพราะ

ฟงเขาพูดก็รูอยูวาประเด็นนัน้มันมีอะไร แตมันมีกลุม ๒ กับกลุม ๓ เรายังไมมีตัวแทนไปนั่งในนั้น 

เพราะฉะนัน้คณุคณิตที่ไมมาวนันี้ตองใหคณุคณิตไปนั่งไปฟง ไมทราบอาจารย 

ประโภชฌพอไปนั่งฟงเวลาเขาถกกนัในกลุม ๒ กลุม ๓ นะครับ ทานไปนั่งฟงคือจะรูวาเขาเถียงอะไร

กัน แลวประเด็นนัน้มนัมีปรัชญาหรือมนัมขีอโตเถียงและเปนปญหาทีม่ันยุตหิรือยังไมยุติมัน 

ก็จะได คือพอทานฟงปบทานจะรูเลยมันตองมาอยางนีท้านจะชี้ไดเลย 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธานขออนุญาตครับ ผมคิดวาในสวนของการให

นักวชิาการเขามาเสริมในสวนของกลุมมนัมีความเปนหวงอยูตรงที่วา เมื่อนํางานไปแลวมันจะหายไป

เลยแลวก็ไมตอเนื่องหรือเปลา แลวก็บางครั้งเรานึกอะไรไดกวาจะประสานกันลาํบาก  

ทีนี้เปนไปไดไหมวาเราจะจางมาอยูกับเรานะครับ หรือไมก็ขอเชิญมาเปนทีป่รึกษาของคณะอน ุ

ในเบื้องตนกอน วาจะตองใชเงินอะไรอยางนี้คอยวากนัอกีเรื่อง ผมคิดวาเรื่องพวกนี้เปนเรื่องของการ

เขามาระดมมนัสมองในเบื้องตน สวนจะนาํเอาสิง่นี้เขาไปขยายผลอยางไรและจําเปนจะตองใชคน

อันนัน้คอยวาไปในเรื่องของการวาจางนะครับประเด็นนี ้ 
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     ประเด็นเรื่องของเจตนารมณ ผมคิดวาเจตนารมณนาจะสอดคลอง เมือ่ใดก็ตามที่

เราคิดจะเขียนขมวดเปนเจตนารมณข้ึนมาสักมาตราหนึง่หรือสักประเดน็หนึ่ง ผมคิดวามันนาจะเห็น

ตรงกันหมดในกรรมาธกิารยกรางไหม คอืถาเราคิดเขียนมาแลวมันเกดิ Focus ไมพอดีเปะ 

มันจะมีขอขัดแยงเกดิขึ้น ซึ่งมันไมนาที่จะมี คือกรรมาธกิารยกรางจะตองเหน็เปนเอกฉันทในหัวขอ

ใหญของเราพรอมกันหมดทกุคนเปนเอกฉนัทจงึจะมีความสมบูรณในการตกผลึกของเจตนารมณ ผม

คิดวาอยางนี้ครับ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  ไมใชอะไรคะ คือดิฉันเกรงวาคณะอนุกรรมาธิการของเราทุกคนก็มงีาน 

ถาเผื่อเรามีหนวยงานที่มาชวยรองรับเราสักนิดหนึง่ แตวาแนนอนเขาตองทําไปกบัเรา เพยีงแตวาคือ

เราเหมือนเปนสถาปนิก เขาเปนฝาย Draftsman Foreman คือไมอยางนัน้ทานจะตองมานั่งเขียนเอง 

คือเขาเขียนใหเราดวยเขาอยูกับเราแลวเราก็ชวยตรวจอนันี้ไมใชนะ 

ไปเปลี่ยนอะไรอยางนี้ คืออาจจะเปนเด็กนักศึกษาหรือวาจะเปนอาจารยหนุม ๆ ที่เขาอยากจะเขามา

ฝกตรงนี้ ถาเราทาํตรงนี้ไดดฉัินคิดวาตรงนีจ้ะเปนประโยชน ไมอยางนัน้เราก็ตองมาใหนองเจาหนาที่

ซึ่งเขาเองก็มงีานหนกัอยูแลวนะคะ ดิฉันกเ็ลยคิดวาถาเผื่อทําในรูปเหมือนกับทิศนี ้

มันตองทําออกมาเหมือนกบัเปน TOR ใหมันชัดเจนไมใชอยู ๆ มาหายไปไหน บงัเอญิดิฉันเคยอยู

กรรมาธิการคราวที่แลวคะ ทําไปทาํมาปุบมันไปตกหนกัอยูตรงนองอยูไมกี่คนหรือเลขาอยางนี ้

เพราะวาคนอืน่มาก็พูด ๆ เสร็จแลวก็กลับไปอยางนีน้ะคะ แลวพอจบปบแลวมันไมมชีิ้นงานที่ออกมา

เปนรูปธรรม ดฉัินก็เลยเปนหวงตรงนี้ เพียงแตวาเราก็อาจจะมีกระบวนการเสริมแตดิฉัน 

คิดวาตองใชวธิีแบบที่ทานประโภชฌพูดคะ เพราะวาจริง ๆ มนัจาํเปนวาจะตองออกมา ซึง่บังเอิญเรา

ชวยไดอยูแลวอยาง ๒ ชุดเราก็ตองเขาอีก ๒ ชุดที่เหลือเราก็ตองมีคนของเราเขาไปนัง่ดวยเพราะเราก็

ไปเชื่อในนักวชิาการไมได ดไีมดีเขาเกิดนัง่เทียนขึ้นมาเราก็ไมรู เกิดเขาไปเอาจากเอกสารมาไมไดฟง 

การอานจากเอกสารจากการฟงไมเหมือนกัน บางทีบนัทึกมนัไมมีสีสันแตถาฟงปบมันรูเลยวาอนันี้

บันทกึอยางนีจ้ริง แตวาความจริงแลวมนัคอือะไรมันจะออกมาจากการที่เราเขาไปนั่งฟงดวย ดิฉันคิด

วาตรงนี้ ก็คิดวาอยางนอย ๆ คณะอนุกรรมาธิการของเราอาจจะตองแบงกนัไปดูตรงสวนนั้น ไปนัง่ฟง

แตวานาจะม ีทีนี้ในทมีงานก็ไมอยากวาจะตองไปจางเขาแบบมหาวทิยาลัยไมใช  ถงึไดพยายาม

อยากจะดึงอาจารยสมเกยีรติเพราะเปนอาจารยมหาวทิยาลัย 

ใชไหมคะ ทานอาจจะดูวามทีีมงานของทานที่เขามาเสริม แตวาอยู ๆ มาถงึมาเสริมเราจะตั้งมาเปน

แบบที่ปรึกษาก็ไดหรือเปนอะไรก็ได ดิฉันคิดวาก็อาจจะดู อยากจะเหน็ออกมาเปนรูปเลมที่ดีเชิญ

ทานรัชฎาภรณคะ 
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  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ เร่ิมมองเห็นภาพนะคะ ตอนแรก

อาจจะคิดวาถาเปนเชิงเทคนคิคืออยางวนันั้นนะคะที่พูดถึงพวกที่ตองใชเทคโนโลยีสมัยใหมอะไร

อยางนี้ ถาเปนเชิงเทคนิคมนัไมยากทีเ่ราจะใหเนื้อหาแลวก็ไปหาวิธกีาร แตอยางนีม้ันเปนเร่ืองเนือ้หา

โดยเฉพาะเลย แลวกจ็ดหมายเหตุอาจจะไมซับซอน อาจจะไมตองวิเคราะห แตถา 

เจตนารมณมนัอาจจะเปนเรื่องที่ละเอยีดออน ทีนี้ถาสมมุติวามองอยางทีท่านประธานพูดนะคะวา

เราควรจะมีคณะขึ้นมาชุดหนึ่งสาํหรับเปนมือเปนไมที่จะทํา Paper ใหเรา เขาตองมานั่งอยูในนี้เวลา

เราประชุมกนั แลวก็เอาความเหน็ตาง ๆ ของเราไป เขาจะไปนั่งทําเองไมไดเลยนะคะ  

เขาจะตองเอาสาระทัง้หมดจากเรา เพราะวาเราตองคุยตองดูอะไรนี่นะคะ เพราะฉะนัน้ก็ใหเปน

ลักษณะทีจ่ะตองเอาไปจากที่ประชุมเอาไปจากเรานะคะ 

  ประธาน  :  ตองถามในที่ประชุมกรรมาธิการใหญวา เขาจะเหน็ดวยหรอืไมอยางไร 

แตคิดวาเพื่อทีว่าเราจะไดมั่นใจวามีเนื้องานออกมา ดิฉันวาอาจจะมนีักวิชาการหลายคน 

ที่สนใจที่อยากจะมารวมเราทาํตรงนี ้เพราะวาเปนการเรียนรูอยางหนึง่นะคะ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เพราะฟงตอนแรกพอยงัไมไดคุยกันนกึวา Sub  

ไปเลย  แลวนกัวิชาการคิดวาเขาคงเกงแลวก็ทาํแตที่จริงเราตองรับผิดชอบ เราไมเกงคะแตเราตอง

รับผิดชอบ 

  ประธาน  :  เราตองการหามอืหาไม ถามนัเปนไปไดทําปบมาอีกอาทิตยหนึ่งออก

มาแลวเราก็ดูไปเลย 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  คือขณะนี้สาระของรัฐธรรมนูญได

แบงเปน ๓ สวน แลวก็ทราบวามีคณะของพวกเราไปนัง่อยูชุดสิทธิเสรีภาพเรียบรอยแลว ๒ ทาน ซึง่

ตรงนั้นก็เบาใจใชไหมคะ กส็ามารถจะเชือ่มไดใชไหมคะ ทนีี้ก็เหลืออีก ๒ สวนของรัฐธรรมนูญ ซึง่จริง 

ๆ แลวคงจะตองเปนพวกเราจึงจะมีความเขาใจที่ชัดเจนตรงประเด็น สวนนักวิชาการที่จะเสริมเขาไป

นั้นก็ดีนะคะไดเปนมือเปนไม ทนีี้ตองคัดสรรอยางดีเพราะวานักวิชาการตองลุมลึกชดัเจนและภาษาดี 

ฟงแลวเขาใจที่ชัดเจนดวยนะคะ ทัง้กฎหมาย ก็คือตองเปนคนเกงสรุปงาย ๆ นะคะ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :   คือถาสรุปแลวเราตองหาคนมาชวยอยางนี ้

ก็คือยุติวาตองหาคนมา ทีนีจ้ะหาอยางไร ประธานตองหารือกับประธานใหม จะหานกัศึกษา 

ที่เรียนปริญญาโทอยูหรือวาอาจารยที่พอจะมีเวลา ตองคนที่สามารถที่จะ Conclude คือสรุป 

อมเนื้อความไดตามสาระทีม่ันควรจะเปน เราตองมาดูอีกทหีนึง่ คลาย ๆ มาเรียงใหเราแลว  

แลวเราดูวามนัสอดคลองกนัไหม มันเปลีย่นไปจริงไหมเราก็ดูอีกทหีนึง่ 
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  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  สมมุติวาเรามีนักวิชาการสามารถ 

เขาไปในที่ประชุมของกรรมาธิการนัน้ไดไหมคะ   

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ไดครับ 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ไดหรือคะ จะไมไดเอานะคะ 

  เจาหนาที ่ :  ตองทําหนังสอืขออนุญาตโดยทานประธานลงนามคะ เปนคราว ๆ ไป

คะ 

  ประธาน  :  พอดูไดกรอบวา ๑. เราจะทาํทยอยไปเรื่อย ๆ นะคะ ประเดน็ที ่๒  

เราก็อาจจะทมี ไมใชวา Sub ไป ไมใชนะคะ เราอาจจะหาทีมที่เขามาชวยเสริมในการที่จะเปนผูที่

สรุปเบื้องตนใหเรานะคะตรงสวนนัน้ แตความรับผิดชอบยังอยูที่เรา เชิญคะ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ก็อาจจะเปนเรื่องเล็กนอยนะคะ แตวาก็เปนความเหน็

วา ถาสมมุติวาทีมที่จะมาชวยเรา ถาเปนไปไดอยากําหนดวาเปนนักกฎหมายอยางเดียวใหมนัมี

หลายนักคะ ขอบคุณ 

  ประธาน  :  นักกฎหมายก็อาจจะไปตีความ แตก็อาจจะลองดู อยางไรเราตองดู 

ดิฉันคิดวาตรงนี้ คือสําคัญเราดูเพียงแตวาเราตองมานั่งทาํเอง ถาเผื่อมคีนชวยหนอยเราก็ฟงไปเรื่อย 

ๆ แลวเรากน็ั่งดูอันนี้ไมใชนะ อันนี้ใชนะ อะไรอยางนีน้ะคะ แลวเราก็บอกใหเขามาชวยทําใหเรา

หนอย เมื่อสักครูที่ทานรัชฎาภรณหรือวาทานประโภชฌที่นาํเสนอวานาจะมพีวกเราเองอยูใน รวมทั้ง

อาจารยอําไพดวยวาเขาไปฟงในทกุชุดนะคะ ขณะนีท้านรัชฎาภรณอยูชุดไหนนะคะ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  กรอบที่ ๑ คะ สิทธิเสรีภาพการมีสวนรวมของ 

ประชาชนและการกระจายอาํนาจ ทานวัชรินทรก็อยู 

  ประธาน  :  ๒ ทานเลย อยูดวยกนั แลวก็ยงัขาดชุดไหนบางนะคะ อาจจะเปนทาน

คณิต ๑ ทานอาจารยอําไพละคะจะอยูชดุไหนดวยดีไหมคะ จะวางไหมคะ เปนหลกัอาจจะตองทาน

ประโภชฌ แตวาดิฉันเขาใจวาทานคณิตอยูแลวดวยใชไหมคะ ไมทราบไมแนใจเหมอืนกนัวาทานเปน

หรือเปลา เขาไปนั่งฟงเห็นวาอยางนัน้นะคะ ถาอยางนัน้เราก็จะมทีานประโภชฌเปนหลกั ๑ ทาน 

ทานคณิตเปนหลักอีก ๑ ทาน ก็ครบ ๓ ชุด ดีไหมคะถาอยางนัน้แลวเดีย๋วของเรา 

เขาไปแจมเสริม อาจจะตั้งไววาเหมือนกับใครชวย ดิฉันเองอาจจะชวยทานประโภชฌอะไรอยางนีน้ะ

คะ อาจจะไปชวยกนัอะไรอยางนี้คอืต้ังไวกอน แตวาไปไมไปกันเดี๋ยวคอยดูกันดีไหมคะ เชิญคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผม ประโภชฌ นะครับ คือในสวนของการรบัฟง  

ในกรณีที่ไมวาง เจาหนาที่สามารถอัดบันทกึเปนดิจิตอลไดใช Voice bar บางที ๖ ชัว่โมง ๗ ชั่วโมง 

นิดเดียวครับทานประธานครับ แลวก็เขาคอมพิวเตอรมาดูไดเราจะ Select เปนนาทีเปนอะไรตัด 
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เปนชวง ๆ ไดเลยวาจุดนี้ ๆ แลวมา Present ในนี้ยงัไดเลยครับ กลุมทีเ่ราจะ Outsource นี่ครับ 

ที่จะทํามาทาํตรงนี้ไดเลย วาตรงไหนเขามองเปนประเด็นเราก็ตัดชั๊บ ๆ มาแลวเรามาถงึเรากม็าเปด

เลยวาประเดน็นี ้ๆ เขาเองอาจจะไมรูแตเขารูวานี่สําคัญเขาอาจจะ Conclude มาเปนอยางนี้  

เราจะมาระดมกันเดีย๋วนั้นเลยในประโยค ๒ - ๓ ประโยคนี้ อันนี้ครับ คือเขาจัดอาหารมาใหเราไดเลย

วาเราจะมีอะไรบาง สวนเราจะเลือกกนัจะทําอยางไรกนัได ตรงนี้มันแคตัว Voice bar ที่ใชกนั

ประมาณ ๑๐,๐๐๐ กวาบาทเองครับ ประมาณ ๘,๐๐๐ หรือ ๑๐,๐๐๐ กวานิด ๆ เดีย๋วนี้อาจจะ 

ถูกกวานั้นดวยซ้ํา ทีพ่ันธุทพิยม ีไมแพง ผมเขาใจวาเจาหนาที่ในรัฐสภาอาจจะไมมนีะครับ Voice 

bar สวนมากจะใช Analog กันนะครับ ซึง่ผมงงมากเลยเขาจะใชเทป Analog ใชไหมครับ  

แต Analog มันจะตองมา Rewind Forward แลวบางทกีลับไปคําหาไมเจอแตถาใช Digital ปบ 

พอเขาไปปุบเราจะรู สมมุต ินาย ก. พูดปบแลวหยุดแลวเปนนาย ข. ปบในนัน้มนัจะเขียนขึน้มาเลย

วานี่คือ A พูดนี่คือ B พูดในเวลานี้ นี่คือ C พูด มนัจะตัดเปนฉึบ ๆ เลย แตเราจะตองกดแลวปด 

กดแลวปด แลวเราจะมาหาอีกทีก็ไดวา A คือใคร B คือใคร C คือใครอยางนีน้ะครับ แลวในนัน้ 

พอในคอมพิวเตอรเราก็จะพมิพชื่อลงไปหมดเลยวาเสียงนี้ในสวนนี ้๑๕ นาทนีี้เปนใคร ๑๕ นาทีนี ้

เปนใคร แลวใน ๑๕ นาทีเราจะตัดเฉพาะชวง ๆ ก็ไดแลวก็จะมวีันที่เวลาใหเสร็จเลยโดย Automatic 

ของมันเองเลย อันนี้ใชมา ๔ - ๕ ปแลวนะครับ Analog ตามไมถงึครับ 

 

- ๓/๑ 
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  ประธาน  :  ฝายเลขาวาอยางไร ถาอยางนั้นเราเริ่มของเราดีไหม 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  เสนอใหซื้อ และเสนอใหใชดวย 

  ประธาน  :  เดี๋ยวเรานําเสนอเลย เพราะมนัเปนประโยชน 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ๓ ชุดที่เห็นเขาก็อาจจะมีการถกเถยีงกัน และชวงวันที่ 

๕ - ๑๐ เขาจะไปสัมมนากนัที่โรงแรมสปริงฟล เพราะฉะนัน้ ๕ - ๑๐ นี่เปนชวงที่สําคัญ และเขาจะ

เขยา เขยาแลวนีพ่อกลับมาเขาจะมารางเปนตัวมาตรา เพราะฉะนัน้ตรงนัน้ที่จะรูวาเขาจะเอาอะไร

ตรงไหนไมเอาอะไรนี่นะคะทีม่าตกผลึกตรงนี ้เจตนารมณมันจะอยูตรงนัน้ เพราะอะไรที่ไมเอา ตกไป

นี่ เจตนารมณที่คนเสนอและมันก็จะตกไปดวย ทีนีม้ันก็จะเหลือ เราก็ตองสกรีนเอาที่กาํหนดเอาไวใน

รัฐธรรมนูญ และก็อธิบายวา ที่เอาอยางนีม้ันมาจากอะไร แตชวงนีก้็อาจจะเปนการติดตามดู

ความเห็นไปนะคะ และก็ซกัซอมไปวาความเหน็อยางนี้เขาคิดอยางไร เพื่อทีพ่อถงึเวลาอยางนัน้ 

เวลาเขาเอาจริง ๆ เราจะไดเขาใจนะคะ 

  ประธาน  :  สรุปวาไฮไลทของมันคือ ๕ - ๑๐ แตขณะเดียวกนั ณ บัดนี้ยงัไมตกผลกึ 

คือกําลังระดมกันอยู แตเราก็ควรจะตองรับฟง เพราะอาจจะมีบางเรื่องเขาอาจจะถกกันมากเลยและ

เราจะไดตามไดถูก พอมาถึง ๕ - ๑๐ นัน้คอืเปนอันที่อาจจะตองลงมือทํากนัเปนรายละเอียดเยอะ

หนอย แตในชวงนี้อาจจะเปนชุดที ่๑ อยางนี ้ทัง้ ๒ ทานเขา ก็อาจจะมานาํเสนอในชดุของเราเพื่อ

บันทกึวา นี่นะ ที่ประชุมไปคร้ังนี้ ๆ มีอะไร เปนอะไรบาง ในชวงที่เรายงัไมมีนักวิชาการอะไรมา ทานก็

ตองเปนนักวิชาการไปกอน และตอนนี้กย็งัไมตกผลึกนะคะ ดิฉันคิดวาตรงสวนนี้ไปเปนระยะกอน พอ

มาถงึ ๕ – ๑๐ ดิฉันคิดวาถาเผื่อเราวาง เราคงจะตองเขาไป คือวันนัน้ที่ประชุมใหญก็บอกวาอยากจะ

ใหพวกเราไป เพื่อไปฟงดวูา ณ ตรงนัน้เองนาจะตองคอนขางจะชัดเจน แตบางทีเราอาจจะตองใช 

voice bar อาจจะอัดหมดเลย ๕-๑๐ ตรงนั้น และเรากม็ีคนฝายสังเคราะหใหเรา และเราก็มานัง่ดูกัน 

แตฝายเราไปฟงก็ตองไปฟงกันอะไรอยางนี้ เพราะการไปฟงกับดู voice bar บางทมีันไมเหมือนกัน 

วาดภาพไมไดคะ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ทานประธานคะ เขาใจวาทีไ่ปสปริงฟล ๕-๑๐ นี่ จะเปน

เฉพาะคณะยกรางฯ ทนีีท้านอาจจะตองปรึกษากับทานประธานชุดใหญนะคะวา ถาเราจะสงคนเขา

ไปจะไดไหมอะไรอยางนี้ กจ็ะเปนยกรางฯ กับอนุยกรางฯ ที่จะเขาไป เทาทีท่ราบ เหมอืนอยางป 

๒๕๔๐ ที่ไปยกรางฯ ทีพ่ทัยาก็เฉพาะยกรางฯ อยางนี้คะ อันนี้ก็เขาใจวาเขาจะไปเฉพาะยกรางฯ กับ

อนุยกรางฯ ทนีี้ถาคณะเราที่ไมไดเปนอนยุกรางฯ แลวจะไป อาจจะตองใหทานประธานติดตอขอ

อนุญาตตั้งแตเนิ่น ๆ นะคะ 

  ประธาน  :  ดิฉันเองจาํไดวาในการประชมุคร้ังที่ผานมาวนัพุธก็มีการพูดถึงกัน วนัที ่

๕-๑๐ นะคะ อาจจะมีบางคนที่ไดไป ซึง่ตรงนี้เองดิฉันคิดวา โชคดีที่คุณประโภชฌแนะนํานะคะ  
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voice bar นี่จะเปนประโยชนอยางยิง่นะคะ เพราะวามนันึกไมออกเลย มานั่งนึกตอนนั้นที่เราพูดกนั 

วันนั้นเหน็จะมีการสลับเวรกันวาเราจะตองไปอยูกันนะคะ และก็จะสลับเวรกัน คุณคณิต ที่วนันัน้คุย

กันวาอยางไรก็ตองมีคนไปอยูตลอด แตในขณะเดียวกนั ตัว voice bar และก็จะมทีีมทีเ่ราอยากจะ

ใหมีคนมาชวยเราตรงนีจ้ะไดมาดู แลวเราก็ตรวจอีกทหีนึ่งนะคะ ดิฉันคิดวาตรงนี้จะเกิดประโยชน 

วันนี้ไดหลายเรื่อง คอนขางจะมองเหน็ฝงบางแลว ถาอยางนัน้สรุป ๑. ก็คือคงจะทยอยทาํไป  

๒. ก็จะหาทมีมาชวย และอันที ่๓. ก็อยากจะขอใหมีการใชเครื่องมือมาชวยก็คือใช voice bar นะคะ 

แลวอันที ่๔. กค็ือจะตองติดตามอยางใกลชิดในวันที ่๕-๑๐ อันนี้เปนมติในเบื้องตนของตอนนีน้ะคะ 

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  ทานประธานคะ เร่ืองที่จะไปสปริงฟลนี่

นะคะ ก็คิดวาถาเราจะไปทัง้ชุดมันอาจจะมากไป หรืออาจจะไปสัก ๕ คนอะไรอยางนี้นะคะของชดุ

เรา เพราะวาจะไดทราบเจตนารมณอะไรที่เขาประชุมตรงนัน้ใกลชิดนะคะ ก็คงจะเสนอผานไป 

  ประธาน  :  คงนาํเสนอในชดุใหญ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ในชั้นนีถ้ามนัเปนไปได ถามีรายงานการประชมุ

จากคณะอนุกรอบ ๒ กรอบ ๓ ถาเราไดรายงานการประชุมมานี่ เอามาอานมันก็จะชวยไดนะครับ ใจ

ผมคิดวาถาหากถงึวนัที ่๕-๑๐ มีนาคมใชไหมครับ ที่จริงถาเขาไดตกผลึกก็คือเอาไปเขียนเราก็เอามา

แปลเปนเจตนารมณ คือมันก็ขอเดียวกนั ขอ ๑. นี่มนัตองการอยางนี้ มือเขียนเขากจ็ะไปเขียนเปนตัว

กฎหมาย พวกเราก็เขียนบนัทกึเจตนารมณ ผมวามันกค็งจะไปพรอม ๆ กนัไดใชไหมครับ เพียงแตวา

ในความเหน็ผมนี่ ถามนัมีเจตนารมณและมันมีขอโตเถยีง และเปนประเด็นที่โตเถียงกันในนัน้ ถามนั

แฝงอยูตรงนัน้ มันจะเปนประโยชนในการตีความ สมมุตใินอนาคตวา ประเด็นนี้เปนอยางนีน้ะครับ 

เจตนารมณ แตจริง ๆ แลวกวาจะมาตรงนีม้ันมีขอโตเถยีงประเด็นไหนบาง ถาเราไดตรงนั้นมา

ประกอบดวย มันจะทําใหการตีความเขาจะไดเลี่ยงวามนัเกิดผลหรือไมเกิดผล เขากค็งจะเปน

ประโยชน ผมคิดวาในวันที่ ๕-๑๐ นี้ถาผานตรงนัน้ คิดวาถาเรานาจะไดตรงนั้นพอสมควรนะครับ  

  รองศาสตราจารยอําไพ อินทรประเสริฐ  :  เห็นดวยกับทานทีพู่ดเมื่อสักครูนะคะ คอื

กรอบรูสึกเราจะเหน็ภาพชดัเจนขึ้น พอเห็นอนุกรรมาธกิารยกรางที่แบงงานเปน ๓ สวน ถาเราได

รายงานการประชุมของทัง้ ๓ สวน และรายงานการประชุมของสภารางฯ ดวยนะคะ นี่ไดชัดแลว และ

นอกจากนี้ตวั voice bar จะชวยเสริมตรงนั้นอกี งานเรานี่แทบจะสมบรูณนะคะ มองภาพขณะนี ้

นะคะ เพราะรายงานการประชุมจะเปนตัวที่ประจักษชัด 

  ประธาน  :  ขอใหชัดอีกครั้งหนึง่วา รายงานการประชมุจะมีอะไรบาง อยางทีท่าน

บอกวามี ๓ สวนนะคะ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  กรอบที่ ๑ สิทธเิสรีภาพ กรอบที่ ๒ จะเปนสถาบนั

การเมือง ของอาจารยจรัญนะครับ กรอบที่ ๓ จะเปนวาดวยสถาบัน องคกรอิสระ อาจารยวิชา  



อนุ. จัดทําบนัทึกเจตนารมณ  ๕ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐   นนทลี  ๓/๓ 

 

มหาคุณ คือทัง้ ๒ ทานนี้ผมก็รูจัก เปนผูพพิากษาดวยกนั ก็คงตองประธานทาํหนงัสือไป 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ดิฉันขออนุญาตถามนิดหนึง่นะคะวา ชุดตรวจรายงาน

การประชุมนี่ตรวจสามัญอนันี้ดวยหรือ ไมไดตรวจใชไหมคะ ตรวจเฉพาะชุดที่วนันัน้ที่เสนอในที่

ประชุมคะ วนันั้นเสนอก็เสนอวา ทานประธานก็รับวาจะขอจากทกุชุด อนุฯ ทุกอนุฯ เห็นวาอยางนัน้

นะคะ  

ประธาน  :  แตจริง ๆ เวลาชดุตรวจ เขาคงตรวจเฉพาะชดุใหญอยางเดียวใชไหมคะ 

๓ ชุดนี้คงไมม ีแต ๓ ชุดนี้เราก็นาจะตองขอมาดวย เพื่อที่วาจะมาดูประกอบชุดใหญ เพราะฉะนั้น

ดิฉันเองกาํลังนั่งคิดวา ชุดใหญที่เราทาํอยูนีน่ะคะ เขาเองเวลาตรวจแลวเขานาจะดงึประเด็นใหเรา

ดวยจะไดไหม คือไมอยางนัน้ ดิฉันมองในฐานะที่เขาตรวจไปใชไหมคะ เขานาจะดึงประเด็นชุดใหญ

ดวย แตในขณะเดียวกนัเราด ู๓ ชุดนี้ และมนัก็จะมาเขากนัพอดี ไมรูจะเปนไปไดไหม ดิฉันหารือ 

เฉย ๆ นะคะ 

นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ชวงนี้ถาพูดถึงเจตนารมณในการรางนี ่หลักมันจะมาอยู

ที่ ๓ อนุฯ ยกราง เพราะชุดใหญตอนนีเ้ขาก็จะไมคอยมบีทบาทอะไรแลวคะ จะมีอีกครั้งหนึง่ก็เมื่อ 

ยกรางเสร็จแลวเอาเขาที่ประชุมชุดใหญวาจะรับหรือไมรับ  

  ประธาน  :  ดิฉันไมแนใจวาชุดที่กําลังทําประชุมขณะนี ้พวกเราก็ประชุมกันอกีชุด

หนึง่ขางบนนะคะ เขาตรวจรายงานการประชุม เมื่อคราวที่แลวที่เรานัง่อานคะ ตรงนั้นคือชุดใหญใช

ไหมคะพูดถงึ ทีนีพ้อชุดใหญอยางที่คุณรัชภาภรณพูดก็คือ มันก็คอนขางที่จะไมเหน็วาการถกเถยีงที่

มันเกิดขึน้ อยางที่ทานวัชรินทรพูดวา มนัตองเกิดจากในคณะราง เพราะฉะนั้นเราเองเราตองดูคณะ

รางดวย และสวนชุดใหญเขานาจะดึงประเด็นมาใหเรา เสร็จแลวเราก็มาสวมกนัพอดี ไมทราบจะดี

ไหมคะ ดิฉันคดิวา ๑. เราคงจะตองขอรายงานการประชุม ถาอยางนัน้ดิฉันคิดวาเราคงตองทาํ

หนงัสือขอรายงานการประชุมตรงนัน้มา คงไมใชเอา voice bar เอาเปนตัวรายงานการประชุมเลย 

ถาอยางนั้นเดี๋ยวจะขอมาทัง้ ๓ ชุดคะ ทนีีพ้อ ๓ ชุด เราก็ตองแบงกนัแลว ในกรรมการของเราอาจจะ

ตองแบงเปน ๓ ชุดดวย เพือ่จะไดดูกันดีไหมคะ เร่ืองของสิทธกิ็มทีานรัชฎาภรณกับทานวัชรินทร ทาน

ประโภชฌจะกรุณาดูองคกรอิสระ ทานคณิตเราก็รบกวนทานดูเร่ืองของสถาบนัการเมืองดีไหมคะ 

พวกเราเองจะเจอในชุดเล็กของเรา เพราะวาชุดใหญเขาจะเจอวนัพธุ ชุดของเราจะเจอกอนหนาวนั

พุธ เราจะนัดกันประจาํวนัใดวันหนึง่ และเวลาจะเอาแบบไหนอยางไร เราเอา ๕ คนกอนดีไหม และ

เดี๋ยวอีก ๕ คนคอยถามกนัอีกทหีนึง่ หรือวาจะรอ วนัพธุ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ถากาํหนดไว 

คราว ๆ อยางนอยทุกคนก็จะไดเลี่ยงเวนวนัไว ไมมกี็ไมเปนไร แตอยางนอยเราจะไดเวน ไมอยางนัน้

เราก็จะรับภารกิจมา อยางนอย ๆ ในฐานะอนุกรรมาธกิารนาจะสแปไววันหนึง่นะคะ ในฐานะ

กรรมาธิการกส็แปไวอีกวันหนึ่ง กจ็ะได ๒ วันนะคะ 



อนุ. จัดทําบนัทึกเจตนารมณ  ๕ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐   นนทลี  ๓/๔ 

 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  อังคารกับพฤหัสบดีผมติดที่กฤษฎีกา อังคารจะ

บายไปถงึเยน็ พฤหัสบดีจะ ๑๖.๐๐ นาฬกิา ไปถงึ ๑๙.๐๐ นาฬกิา คือเขาเรงกฎหมาย และทนีี้เวลา

ไมมีก็เลยตองใชเวลาเลกิงาน มวีันจันทรวนัเดียวทีพ่อจะได 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผมคิดวาในสวนที่เราจะไปตามเฝาฟงเขา เราก็ตองดูเขา

เปนหลกัดวยนะคะ เดี๋ยวพอนัดอันนี้ไปซอนอันโนน เพราะเราตองถืออันโนนเปนหลกัแลวตอนนี้ถกู

ไหมครับ ตองดูตรงนั้นดวยวาเขาประชุมกนัวนัไหนอยางไร  

   นายวชัรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ชุดของผมที่กับทานอาจารยนี่เขาจะนัดอังคาร 

พุธ พฤหัสบดี ๓ วนั ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬกิา ๓ วนัติดกนัเลย แตวากลุมอ่ืนผมไมทราบ 

  ประธาน  :  เราอาจจะแขวนไวกอน แตวาเอาคราว ๆ ไว ที่ตองการวนัเพราะวาทุก

คนจะไดฟกส แตคราว ๆ วนัจันทรไวกอนกแ็ลวกัน วนัจันทรบาย แตบังเอิญทานประโภชฌบอกวา

อยาบายแก บายโมงครึ่งไหมคะ 

 

          -  ๔/๑ 
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  ประธาน  :  เราไปประชุมอะไรแลวก็หนีมากอน ๑๑.๓๐ นาฬิกา เสร็จแลวมา 

คือทํางานตอนกลางวนั  

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  สสร. ดวย ที่จอดรถก็ไมมี อะไรก็ไมมี  

ประธาน  :  เปนบายแก ๆ ใชไหมคะทีว่าง ถาอยางนั้นจะเปนสัก ๑๕.๐๐ นาฬิกา 

ไดไหมคะ วนัจันทร ๑๕.๐๐ นาฬิกา หรือ สสร. เสร็จใชไหมคะ ถาอยางนัน้ ๑๔.๐๐ นาฬิกา 

ไดไหมคะ  ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬกิาไวอยางนัน้ดีกวา เราก็คงแค ๒ ชั่วโมง อยางนัน้ดีกวา กําหนด

วันจนัทรไวกอนแลวกนัดีไหม คราว ๆ แตวาไมใชวาตองทกุวนัจันทรนะคะ  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  วนัจันทรนี้คงไมนาจะไดรายงานการประชุมมา 

วันจนัทรถัดไปดีไหม ถาไดมาแลวใหเขาสงใหกรรมาธกิารดูกอนก็จะดี ถาเปนไปได สงไปที่บาน 

mail ไปที่บานแลวเราก็ไปอานกนัดีไหม 

  ประธาน  :  ตกลงเปนวนัจนัทร ๑๔.๐๐ นาฬิกาหรือคะ วันจนัทรถัดไปไมใช  

วันจนัทรที่ ๑๒ กําลังนึกวาถาใชกว็าจะขอลาลวงหนา เพราะจะไปกระบี่ ตกลงเราจะเอาวนัจนัทรไหน

อยางไร ใหกับเลขาใหญ เลขากรรมาธกิาร ซึ่งทานคงจะตองเขามารวมชุดนี้ เพราะวาวันนั้นทานบอก

วาทานอยากจะเขาแตวามนัเต็มไปแลว บังเอิญเพราะทานพูดทําใหประธานของเราไดไปเปนอะไรคะ 

ลาออก เนื่องจากไปเปนรัฐมนตรีชวย เพราะฉะนัน้ทานตองกลับมา เราก็พูดแลวถึงแมวาทานไมได

อยูชุดนี้ทานกต็องรับผิดชอบ เพราะทานเปนเลขาชุดใหญก็ตกลงเราคยุกันวา 

ประเด็นที ่๑ กค็ือคงจะดําเนนิการไปเปนระยะ ๆ ไปเร่ืองของการบันทึก 

เจตนารมณ และในขณะเดียวกันก็จะไปขมวดตอนชวงสําคัญ ๆ อยางเชนวนัที ่๕ ถึงวนัที ่๑๐  

อะไรอยางนี้นะคะ แลวกจ็นจบอะไรอยางนี้คือหมายถงึทําไปเปนระยะ ๆ ไป  

  ประเด็นที ่๒ ที่เราพูดกันก็บอกวา อยากจะมีทีมงานมาชวย ซึ่งหมายถึงวาเปน

ทีมงานที่เปนนักวชิาการทีม่คีวามสนใจ แตวามาชวยเหมือนกับอาจจะทําเปน TOR ออกมาเปนเนื้อ

งาน แตวาในขณะเดียวการทํางานก็บอกวา มาทํากับเราเราเองตองเปนผูที่ตัดสนิใจ เปนผูที่เปน

เหมือนกับเนื้อเดียวกนั แตการตัดสินใจจะตองอยูในคณะอนุกรรมาธิการแลวก็ทาํไปดวยกนั  

ก็คิดวากน็าจะทีมงาน ซึง่ตรงนี้อาจารยดอกเตอรสมเกยีรติอาจจะชวยไดเยอะเลย เพราะวาอาจจะ

เปนทมีงานทีท่านพอรูจักอะไรอยางนี้คะ  

ประเด็นที ่๓ ซึง่ทานประโภชฌชวยแนะนาํแลวเราก็รูสึกอาย เขาบอกทํามาแลว  

๔ ป ก็คือมี Voice bar  เครือ่งมือ Voice bar ที่เปนดิจติอล ในการอดัเทปแลวก็สามารถทีจ่ะบอกได

เลยวาเวลาไหน อยางไร แลวก็มีรายละเอยีด หมายถึงคนหาได อะไรได ดิฉันคิดวาอนันีน้าสนใจมาก 

ดิฉันเองยงันาสนใจทีว่าจะเอาไปใชในงานราชการของดวย ปรากฏวาอันหนึง่ประมาณสัก  



อน.ุ จัดทําบนัทึกเจตนารมณ ๕ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ สุรียรัตน  ๔/๒ 

 

๑๐,๐๐๐ กวาบาทอะไรอยางนี ้แตซื้อที่พนัธุทิพยนะคะ กเ็ลยบอกวาเราก็จะนาํเสนอใน

คณะกรรมาธกิาร  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  มี ๓ ชุด เรากต็องมี ๓ เครื่อง แลวแตวาเราจะมกีี่ชุด 

แตละชุดก็ประจําชุดนัน้ ๆ เลย เอาขอมูลมาแลวก็เก็บใสซีดีรอมไว ซดีีรอมนี้ก็สามารถจะ Duplicate 

สงมาใหพวกเรา 

  ประธาน  :  มนัอาจจะไปเชือ่มโยงกับชุดโนนดวยใชไหม ชุดนัน้ก็ไดประโยชนดวยใช

ไหมคะ ชุด IT 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ไดครับ 

  ประธาน  :  ดีไมดีเราก็ทาํดวยกันไป 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  มันเปน Source ที่เอาไปใชไดทุกเรื่องเลยครับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เราก็คิดอันที ่๔ ทีเ่ราพูดคุยกนัวาในเรื่องของการบันทึก

เจตนารมณเราคงจะตองดูตั้งแตตอนที่เราตองเขาไปฟง และโดยเฉพาะอยางยิง่กรอบยกรางจะม ี๓ 

ชุด ตองมีทมีของเราเขาไปเหมือนกับเขาไปรับฟงหรือรับผิดชอบดู ไปสกัดใน ๓ ชุด ซึ่งขณะนี ้

ก็ลองแบงกันคราว ๆ ก็คือ สิทธิเสรีภาพกจ็ะมีทานวัชรินทรกับทานรชัฎาภรณ ในสวนเรื่องของ

สถาบนัการเมอืงกับองคกรอิสระก็อยูทีว่าทานประโภชฌ บอกวาทานยนิดีอะไรก็ได กอ็ยากจะใหทาน

คณิตรับไปแลวก็อาจจะมทีมี ทานอาจารยนลนิีก็บอกวาจะอยูในชุดขององคกรอิสระใชไหมคะ หรือ

เราลองดูวาใครอยากจะอยูในชุดไหนชวยกัน เพยีงแตชวยกนัดูมากอน ตรงนี้เองเราก็คิดวานาจะมีชุด

ที่เร่ิมทาํงานไปกอน  

อีกประเด็นหนึง่ก็คือในชวงนีใ้นขณะที่เรายงัไมมีทมีมา ทมีที่รับผิดชอบไปก็จะ 

ชวยกนัสกัดแลวก็เอามานําเสนอในชุดของเรา เพื่อใหเหน็วามันมีอะไรที่นาจะตองรับทราบแลวกม็า

ถกเถยีงกันในสวนของเราทีจ่ะเลือกมาเปนประเด็นที่จะนําเสนอแตมนัอาจจะเปลี่ยนไดนะคะ เพราะ

มันยงัจะไปเขยากนัอีกครั้งหนึ่งวันที่ ๕ ถงึวันที่ ๑๐ ในชวงนี้ก็เปนเพียงแตวาอะไรกาํลังเกิดขึ้น  

มีเทานีพู้ดถึงมาใชไหม มีเทานี ้ในลักษณะนี้วาแบงออกเปน ๓ ชุด แลวก็ทาํไป 

เร่ือย ๆ ตรงสวนนี ้แลวก็ขออนุญาตวาจะขอใหทางทานประธานกรรมาธิการขอรายงานการประชุม

ของ ๓ ชุดมา แลวก็ในชวงนีก้็สงใหคณะอนุกรรมาธกิารของเราดูไปกอน อาจจะดูไปกอน คอืสงให

ทั้งหมด แตวาคนที่ Concentrate อาจจะเปนอยางที่เราพูดไวเมื่อกี ้กจ็ะทาํใหคิดวาเราทําเปนระยะ ๆ  

 

 

 

 



อน.ุ จัดทําบนัทึกเจตนารมณ ๕ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ สุรียรัตน  ๔/๓ 

 

อีกประเด็นหนึง่ที่เราบอกวาเราอยากจะนัดกันวาประจาํกนัทกุวนัอะไรไว แตวา 

ไมใชวาตองทกุอาทิตย แตขอวาในที่สุดกบ็อกวาเปนวันจันทร สัก ๑๔.๐๐ นาฬิกาไว ดีไหมคะ 

หรือวาอยางไร 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ผมไปรับปากชุดอน ุ

ตรวจรายงานการประชุมวาเปนเลขาของอนุกรรมาธกิาร แลวก็เขาประชุมทกุวนัจันทร  

๑๓.๐๐ นาฬกิาครับ วนันี้วนัเดียวที่เขาประชุมตอนเยน็นอกนั้นเขาจะประชุมวนัจันทร  

๑๓.๐๐ นาฬกิา เพราะฉะนัน้ ถาประชุมวนัจันทร ๑๔.๐๐ นาฬิกา มนัจะเกิด Conflict วาผมไปเปน

เลขาอนุชุดนัน้แลวทํางานไมได 

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ทานประธาน คือถาเปนไปได คืออยากจะเอา 

เวลานอกราชการแบบนี้จะสะดวก เพราะผมจะติด  

  ประธาน  :  เย็น ๆ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  แลวก็เขาเลี้ยงอาหารไดไมใชหรือ 

เจาหนาที ่ :  ถาประชุมตอนเยน็อยางนี้เปนประจําก็จะตองจัดอาหารใหทานคะ 

นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ทานขาวแลวก็เหนื่อย แลวก็จบไปเลยไหน ๆ  

มา ทานมาตอน ๑๓.๐๐ นาฬิกา 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือความถี ่เพราวาชดุนั้น 

ตองประชุมทกุสัปดาหเลยครับ ทีนี้ความถี่ของชุดนี ้ขออนุญาตหารือกันวาความถีเ่ปนอยางไรครับ 

เพราะวาจะตองไปดูครับ 

ประธาน  :  ความถี่ของเราคือตามแตรายงานการประชุมมา ทาํไมทานไปเปน 

เลขา 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  มนัไมมีเลขา มนัตองตั้งเลขา 

แลวก็มองหนากันแลว  

ประธาน  :  กต็องเปนทาน ไมเปนไร เพราะทานกจ็ะไดสกัดจากตรงนั้นมาใชไหม  

คะ ทานสกัดจากตรงนั้นมา ก็จบ แลวทานก็มาเปนประธานชุดนี้ก็ได สกัดตรงนั้นเสร็จปบมาเราก็มา

เสริมเพิ่มเติมอะไรอยางนี้ ดฉัินคิดวาตรงของเรามนัจะไปตรงใกล ๆ คอืเปนระยะ ๆ แตวามันจะไป

เขมขนตอนทีท่าย ๆ ดิฉันมองดูอยางนัน้ แตเผื่อที่วาเราเองอยากจะทาํการบานตัง้แตตนมือก็คือทาํ

เปนระยะ ๆ ไป แตตอนที่ Make decision สุดทายมนัจะตองเปนอนัทีด่ิฉันคิดวาจะไปเขมขนตอน

สุดทาย ดิฉันกค็ิดวาเราเองคงไมไดบอยนัก แตเราเอาเปนวนัจันทรไวดไีหม วนัจนัทรเปนสัก ๑๖.๐๐ 

นาฬิกาเยน็ดีไหม พอทานเลกิจากตรงนัน้เสร็จก็มาตอตรงนี ้ทานก็สกัดจากตรงนั้นมา 

 



อน.ุ จัดทําบนัทึกเจตนารมณ ๕ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ สุรียรัตน  ๔/๕ 

 

พอดีเลย คงไมเหนื่อย เพราะวาในระหวางทาํทานดอกเตอรสมเกียรติเยี่ยมอยูแลว ทานก็สกัดจาก 

ตรงนั้นมา แตชุดนั้น ทานโทษนะคะ เมื่อกีเ้ราคุยกนัวาชดุขางบนนั้นจะตรวจแตเฉพาะ 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ตรวจเฉพาะรายงานการ 

ประชุมของ สสร. ครับ อันนีเ้ปนรายงานการประชุมของอนุ ๓ อนุของอนุกรรมาธกิารยกราง 

รัฐธรรมนูญ กเ็ปนคนละอันกันนะครับ  

ประธาน  :  เมือ่กี้เราคุยกนัวาขางบนเปนชดุใหญ แตของเราอาจจะด ู๓ ชุดเล็ก 

ก็สกัดมาแลวก็มาเชื่อมกนัดูเปนระยะ ๆ ไป ดิฉันคิดวาอาจจะไมตองบอยนักก็ได ดีไหมคะ 

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ทานประธานครับ ถาเราไดรายงานมาถามันม ี

นักที่วาเราจะจางมา ใหมาดูอันนี้กอนเรา 

ประธาน  :  ถงึอยากจะใหดอกเตอรสมเกยีรติดีไหมคะ เมื่อกี้ทานวัชรินทรพูดวา 

ถาเผื่อตอนนี้เราอยากจะมีคลาย ๆ กับวา นองเขาบอกวา ได ขออะไรนะคะ 

  เจาหนาที ่ :  เปนทมีงาน คณะทํางาน 

    ประธาน  :  เปนทีมงานที่มาชวย แลวก็เขาก็จะไดสังเคราะหตรงนั้นมาแลวเราก็มี

ทีมของเราดูอยูแลวอีกทีหนึง่ แลวก็มาถึงก็เอามารวมอยูในคณะนี ้พอไดเสร็จปุบเราก็นาํเสนอคณะ

ใหญใชไหม พดูถึงมามันก็เปนระยะ ๆ ไป ตรงนี้ก็จะทาํใหงานมันสะดวกขึ้นตอนสุดทาย เพราะ

สุดทายเราอาจจะหนักที่มานั่ง Debate กันอีกทีหนึ่งวามันคืออะไรอยางไร 

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  อยากจะเรียนทานอาจารยสมเกยีรติ  

คืออยากใหทานเปนคนหามา อาจจะเปนนักศึกษาปริญญาโทหรืออะไรที่ระหวางนี้กเ็อามาดูรายงาน

การประชุมของคณะอน ุ๓ ชดุ อยางนอยกส็รุปมาใหเราเห็นหนาตามมนัก็จะงายขึ้น 

ดีไหมคะ 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  เทาทีผ่มทราบนะครับ 

อาจารยบรรเจดิไปอยูชุดอนุสถาบนัการเมอืง แตผมไมทราบอาจารยบรรเจิดมีตําแหนงเปนเลขาดวย

หรือเปลา แตวาที่ทราบอาจารยอุดม รัฐอมฤต เปนเลขาอยู ๒ ชุด คือ ชุดกรรมาธกิารวิชาการ ผมไมรู

เรียกวาอะไร แลวก็ชุดอนุองคกรอิสระ อาจารยอุดมเปนเลขาอยู ๒ ชุด อาจารยอุดม อาจารยบรรเจดิ 

คืออาจารยทีท่ํางานทีเ่ดียวกับผมที่คณะนิติศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 

ประธาน  :  คือบังเอิญตรงนัน้ดี ทนีี้ถาอาจารยมีทมีงานนักศึกษาที่ประกบไป 

อยางนี้ เราก็จะไดอะไรเอามาในสวนของเรา เพราะเราอยากจะไดแบบเหมือนกับที่อาจารยมนตรีคือ

เหมือนกับเปนงานออกมาในลักษณะอยางนั้น คือมันจะดูเปนสิ่งที่นาเชื่อถือไดดิฉันคิดวา 

อยางนัน้ แลวพวกเราทาํอยูแลว เพยีงแตอยากจะมีผูที ่Draft  แรกมาใหเรากอนทีเ่ราจะมานัง่ 

 



อน.ุ จัดทําบนัทึกเจตนารมณ ๕ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ สุรียรัตน  ๔/๕ 

 

พิจารณาตรงสวนนี้ ถาเผื่ออยางไรปุบถาเราสามารถตั้งเปนทมี อาจจะเปนทีมนักศกึษาหรือวา 

เปนทมีอาจารยนอง ๆ ที่อยากจะเขามาชวยงานอยูแลว แตยังอยูในชดุเรา แตเราเอาไปประกบ

อาจารยอุดมกบัอาจารยบรรเจิดอะไรอยางนี้ตรงสวนนัน้ ดิฉันคิดวาก็จะไดประโยชนและมาถงึปุบก็

มาประกบกับอาจารยอีกพอดี มันกจ็ะมาสอดคลองกันเลยวาของอนุกรอบก็จะมากับชุดใหญก็จะได

เปนระยะ ๆ ไป และสุดทายมาเขากช็วยเราตอนวนัที่ ๕ ถึงวนัที ่๑๐ หลังจากนัน้เราอาจจะตอง 

มีชวงระยะเวลาหนึ่งที่มาทาํความชัดเจนในหลงัจากวนัที่ ๕ ถงึวนัที ่๑๐ ของเราอีกครั้งหนึง่ดีไหมคะ 

๑๖.๐๐ นาฬกิาเยน็ไปหรือคะ 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  เราตองมีกาํหนดเอาไว  

ตองมีการวาง Plan ปฏิทิน อยางเชน เดือนละ ๒ คร้ัง หรือวาอยางไรนาจะม ี

 

 - ๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. จัดทําบนัทึกเจตนารมณ  ๕ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐    นนทลี  ๕/๑ 

 

  ประธาน  :  เอาเดือนละ ๒ ครั้งไวกอนดีไหมคะ สัปดาหเวนสัปดาหดีไหมคะ 

  เจาหนาที ่ :  เขาประชุมสัปดาหละ ๓ วันใชไหมคะ เราก็ตองไปตามเอกสารจากเขา 

ก็ตองมีชวงเวลาที่เราจะตองรอเอกสาร 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  สัปดาหหนานี้คงยงัไมนัด แตถัดไปอาจจะทุก

สัปดาหก็ได เพราะเหตุวาเขาเรง เพราะชุดที่ผมอยูกรอบ ๑ นี่เขาตองใหเสร็จวันที่ ๒๓ ทุกกรอบวันที่ 

๒๓ ทนีี้ผมวาอาทิตยแรกนี้ โอเค แตอาทิตยถัดไปตองดูเลย 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้วันจนัทรหนานีย้ัง แตอีกจันทรหนึ่งและตอไปทกุจันทรตลอด 

ทีนี้เวลาบาย ๑๕.๐๐ นาฬกิาไดไหมคะ ไดนะคะ วันจนัทรที่ ๑๙ เพราะอยางไรอาจารยสมเกยีรติตอง

มาชุดนัน้อยูแลว ก็ตอเลย อาจารยสมเกียรติชวยกรุณาหาทีมไดเลยไหมคะ ตรงนี้มาแลวเราจะใชวิธี

อยางไร  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ก็ลองดูวานกัศึกษาหรืออาจารยที่

พอมีเวลา 

  ประธาน  :  เราจะทําเหมือนกับจะใหเขาเปนชิ้นงานหรือวาจะเปนคณะทํางาน ตัง้

เปนคณะทาํงานไดไหมคะ เปนคณะทาํงานนะคะ จางเปนชิ้นงาน ดิฉันคิดวาจางเปนชิ้นงานเขาจะได

เสนอเราเปนชิน้งานจะดีกวาเปนคณะทาํงาน เพราะคณะทํางานกเ็หมอืนกับไปเร่ือย ๆ แตถาเราบอก

วาเหมือนกับใหเขาทํางานวจิัยชิ้นนี้ใหเรา ในลักษณะนี้ม ีTOR เล็ก ๆ แตแนนอนตองทํางานเชื่อมโยง

กับเราก็จะดี รบกวนอาจารยสมเกียรติไดไหมคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  เหมือนกับม ี๒ แนวนะครับวา ตั้ง

เปนคณะทาํงาน หรือวาจะตั้งเปนชิน้งาน เขาใจวาชิน้งานหมายถงึเรือ่ง TOR เร่ืองอะไรใชไหมครับ 

  ประธาน  :  ไมทราบวาขณะนีน้าจะตัง้เปนคณะทาํงานหรือเราจะขอใหเขาทําเปน

ชิ้นงาน ถาชิ้นงานก็คือมาเปนผูชวยเรา เขาก็ตองมีฐานะเปนคณะทาํงานของเราอยูดวย แตวาเราจะ

มอบงานเปนชิน้งาน เพื่อที่วาเขาจะตองสรุปมาใหเปนอยางนีทุ้กสัปดาหของรายงานการประชมุทัง้ 

๓ อัน และชวยสรุปตรงนั้นมา เพื่อใหเราเปนคนตรวจ และเขานาํกลับไปสรุปอีกครั้งหนึง่ เพื่อทีจ่ะ

นําเสนอ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  คิดวาเราอาจจะเสนอแควาเราอยากจะใหเขาทําอะไร 

อยางไร คลาย ๆ กับ job อยากใหเขาทาํอะไรแลวเราตองการอะไร สวนจะมีวธิีอยางไรนีก่็ขออนุญาต 

อาจารยสมเกยีรติอาจจะหารือกับนอง ๆ วามันมีวิธีไหน ซึ่งมนัไมยุงยากมาก ตองไมยุงยากมากดวย

นะคะ และใหทําอยางไรใหมันพอเหมาะสมสําหรับคาจาง ไมใชเปนเบี้ยเลี้ยงอะไรอยางนี้ อันนั้นโดย

วิธีการก็หารือใหนอง ๆ ไปศึกษาใหเรา สวนเรากเ็พียงแตวาอยากจะใหเขาทําอะไรบาง อยางไร แลว

เราตองการอะไรอยางนีก้็พอแลว  



อนุ. จัดทําบนัทึกเจตนารมณ  ๕ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐    นนทลี  ๕/๒ 

 

ประธาน  :  ถาอยางนัน้เราลองระบุไหมกบังานที่เราอยากจะใหทาํมีอะไรบาง

อาจารยสมเกยีรติจะไดไปคุยกับเขาเลยตอนนี ้

นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ดิฉันวาใหทานประธานคุยกับอาจารยสมเกียรติเลย 

เพราะเราพูดมาตอนชวงตนชัดเจน 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ชวงงานที่เขาตองไปทํานี่

นักศึกษาปริญญาโทเดีย๋วนีห้ลักสูตรคลายกันหมดครับ คือทํารายงานเทอมละ ๓ ชิ้น และจะมีชวงที่

ตองไปสอบในเดือนมีนาคม เร่ืองที่เราตองทํานี่มนัไปคาบเกี่ยวชวงนัน้หรือไม ถาเราจะตั้งความ

คาดหวงักับนกัศึกษาปริญญาโทนี่ ๑. เขามีรายงานที่เขาตองทาํและตองสง กําหนดสงนี่ผมทราบวา

จะกําหนดใหสงประมาณสิน้เดือนมนีาคม และเขาก็ตองทาํ เขาเรียนกนัเทอมละ ๓ วิชาและกท็าํ

รายงานคนละ ๓ ชิน้ วิชาละ ๑ ชิ้น และในเดือนมีนาคมตองมีเตรียมสอบอยางหนึ่ง ถาจบแลวก็จะไม

มีปญหานี้ แตถากาํลังเรียนอยูจะมีปญหานี้ คนที่กาํลังเรียนอยูนี่ ที่คณะนิติศาสตรธรรมศาสตรเขามี

ระบบนะครับวา ใหมาชวยงานเปนผูชวยอาจารยนี่นะครับ เปนผูชวยอาจารยก็ตองทาํงานเดือนหนึง่

ประมาณ ๕๐ ชั่วโมงโดยเฉลีย่ และก็ใหคาตอบแทนเดือนหนึ่งประมาณ ๕,๐๐๐ บาท อันนี้ผมก็เลา

ใหฟงนะครับ แตถาหากวาจะไปหาคนที่จบแลว อันนั้นกจ็ะเปนอกีแบบหนึง่ครับ  

ประธาน  :  แลวแตอาจารยคะ เพยีงแตเราอยากจะใหงานของเราออกมา คือจะได

ชวยเราเพื่อใหเราเหนื่อยนอย แตเราเองก็รับผิดชอบดวยในการที่เราจะเปนคนที่ดูดวยนะคะ 

นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ก็คิดวาอาจารยคงพิจารณาได แตงานของเรากน็าจะยุง

เดือนมีนาคม หลังจากตนเดอืนแลว อนุฯ ยกรางวนัที ่๕-๑๐ ก็จะไปตกผลึกกนั และกลับมาก็มาย

กรางเปนมาตรา ๆ เสร็จแลวชวงนั้นคงจะเปนชวงทียุ่งมาก แตวาอาจารยกพ็ิจารณาดู ก็อาจารยเปน

คนจัดการ ก็อยางทีท่านประธานพูด ใหไดงานออกมาตามนี้นะคะ นอกนั้นคงไมเปนไรคะ 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  เนื่องจากวาอนฯุ ยกรางนี่ในที่สุด

ไปเขาระบบวา มหีลายคนเขาไปเปนอน ุและเขาก็มีการจัดทํารายงานการประชมุมอีะไรตาง ๆ ไม

ทราบวาเราไดปรึกษากนัหรือเปลาวามันตองมีการสัมภาษณและไปกลั่นกรองออกมา มีระบบงานที่

ไปทําไปสัมภาษณดวยหรือเปลา หรือวาดแูตรายงานการประชุม มั้นตองไปซักถามวาตรงนี้เขียนไว

ทําไมอะไรตาง ๆ มนันาจะตองมีใน job ดวย ผมไมทราบวาเราตกลงกนัดวยหรือเปลาครับวาจะตอง

มีการสัมมนารวมกนั และเชญิอาจารยมนตรี ไมทราบวามีกิจกรรมเรื่องการประชมุสัมมนากนัหรือ

เปลาครับ 

ประธาน  :  ขณะนี้เราเพียงแตชวงแรก ๆ ก็นัง่ประชุมกนั ๕ คน คอย ๆ ไปเร่ือย ๆ ก็

ไดมาตามนี ้พออาจารยเสนอเราก็วานาจะมีอะไรขึ้น เดีย๋วอาจารยคณิตก็จกะนาํเสนอ ซึง่ดิฉันคดิวา 
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ขณะนี้เราเพียงแตดูเร่ืองของรายงานการประชุม แตพออาจารยพูด บางครั้งการสัมภาษณก็จะเปน

ประโยชน การสัมมนาเพื่อที่เหมือนกับชวยกันสกัดกันออกมาวาจริง ๆ มันใชไหม  

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  วันนัน้ทีเ่ราคุยกนักอนแยกกันวนันัน้ เราก็คุยวา

นาจะมี event อันหนึง่กอนทีจ่ะทาํอันนี้ เพราะวาที่ผานมาเราไมเคยบนัทึกเจตนารมณเลย ทนีี ้สสร. 

ชุดนี้จะมงีานชิ้นนี ้เรานาจะจัดสัมมนาหรอืจัดอะไรลักษณะสราง event ข้ึนมา เพื่อจะใหสังคม

รับทราบวา อนุกรรมาธกิารชุดนี้มีบทบาทตรงนี้ เพื่อทีจ่ะเก็บเจตนารมณ ก็วนันั้นกเ็ห็นมีงบอยู ก็

นาจะทาํสักครึง่วนัหรือวนัหนึ่ง ทาํทีโ่รงแรมอยางนี ้ไมทราบทานอาจารยสมเกียรติวาอยางไร 

ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  หมายความวาเราทาํเสร็จแลวมี

เอกสารกลัน่เปนกะทิออกมาแลวแจกเขาดวยใชไหมครบั และอธิบายใหเขาฟงดวย ก็หมายความวา

มันตองเปนชวงทาย ๆ แลว และก็มีคนเขารวมจํานวนมากพอสมควร ตองไปจัดโรงแรมอะไรทํานอง

นั้นใชไหมครับ ตองดูเร่ืองงบประมาณดวยใชไหมครับ  

ประธาน  :  คือมันเกิดประโยชนและมนัจะใชไดตลอดไป 

นายประโภชฌ สภาวสุ  :  เมื่อสักครูเจาหนาที่ไดมาชี้แจงผมเบื้องนนกค็ือวาเรื่อง

งบประมาณนีเ่รามีกรอบใหญอยูแลวที่คณะวิสามัญตรงนัน้อยูตั้ง ๑๕ ลานบาท ทานประธานขอจาก 

๑๐ ลานบาทเปน ๑๕ ลานบาทนะครับ ทานประธานเดโชนะครับ เวลานี้มันมีพอสมควร ถาเรารีบต้ัง

งบกอนคณะอนุฯ อ่ืนนะครับ มันก็ยิง่ไดเปรียบที่จะทาํใหงานเราประสบความสาํเร็จเร็วขึ้น 

ประธาน  :  ดิฉันก็คิดวาเราจะตองมทีีมงานมาชวยเรานะคะ เพื่อที่สังเคราะห ซึง่

ตองตั้งงบประมาณขึ้นมา ซึง่อาจารยสมเกียรติชวยกรุณาดูดวย มีเร่ืองของการจัดทําเอกสารเบือ้งตน

นะคะ เปนรางที่จะตองนําเสนอในที่ประชุม และก็มกีารจัดสัมมนา จัดสัมมนาเสร็จตองมีรางเอกสาร

อีกนะคะ แบบของอาจารยมนตรี ดิฉันคิดวาตรงนีก้็จะออกมาเปนงบประมาณเปน ๔ ประเด็น

ดวยกนั จะมีอันอื่นอีกไหมคะนอกเหนือจากนี้ มีเจาหนาที่ มทีีมงานทีช่วย มีเร่ืองของจัดทําเอกสาร 

รางกอน และก็สัมมนา และก็จัดเอกสารตอนจบสุดทายที่จะเอาไวเผยแพรตลอดไปนะคะ ก็จะเปน

ผลงานของคณะอนุฯ เรา จะพิมพเทาไรอะไรอยางไร เดีย๋วอาจารยสมเกียรติคงตองกรุณาชวยดูดวย 

อันนีพ้ิมพแจก ในขณะเดียวกันเราก็ใหชุด IT ดวยนะคะ ทุกอยางเราให IT หมด ใหหจดหมายเหตุ

หมด แตเราเองก็ตองมเีปนเอกสารเผยแพรในสวนของคณะอนุของเรา ดิฉันวามนัก็ดเีหมือนกนันะคะ 

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  อาจารยคณิตมาแลว เมื่อกี้เราคุยกนัวา จะมีอนฯุ 

ยกรางนี ่๓ ชดุนะครับ ก็มีชดุที่ ๒ กับชุดที ่๓ อาจารยประโภชฌกับทานตกลงกันจะไป observe เห็น

วาทานเคยไปแลวไมใชหรือครับ 

นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ตอนนัน้ผมไปของ สสร. ๓๕ ทานเลย ไปวนัแรกที่เขา

ประชุม คือวนัจันทรกอน และเขามีประชุมตอคือวันพุธ ซึง่ตรงกับเราประชุม และวันพฤหัสบดีใชไหม 
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ทีนีท้ี่ทราบมาของเขามี ๓ คณะ ทนีี้ของอาจารยจะไปแลวอยูคณะ ๑ อยูกรอบ ๑ ใชไหมครับ ทีนี้

กรอบ ๒ กับกรอบ ๓ ทีย่ังวางอยู 

นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ตอนที่ทานยงัไมมาเราก็เสนอวาใหทานกบั 

คุณประโภชฌแบงกัน 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ทานจะอยูสถาบันการเมืองหรือองคกรอิสระ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ผมเขาใจวากรอบ ๒ นี่เปนของศาลใชไหมครับ สถาบนั

การเมืองหรือครับ ถาอยางนั้นผมมากรอบ ๓ หรือเปลาที่เกีย่วกับศาลดีกวาครับ 

  ประธาน  :  ทานประโภชฌอะไรก็ได ก็ตองไปสถาบนันะคะ สรุปใหทานคณิตอีกครั้ง

หนึง่นะคะ สรุปแลวเราก็จะทําเปนระยะ ๆ ไป เราจะประชุมกันทุกวันจนัทร เวลาบาย ๑๕.๐๐ – 

๑๗.๐๐ นาฬกิา ทุกวันจนัทร เร่ิมต้ังแตวันที่ ๑๙ สัปดาหหนาไมมนีะคะ เร่ิมต้ังแตวนัที่ ๑๙ เปนตนไป

ประเด็นที ่๒ เราก็จะมทีีมงานมาชวยในการสรุปบันทึกจากรายงานการประชุมของทัง้ ๓ กรอบ และก็

ใหทานดูดวย ทํางานรวมไปกับทาน และจะสรุปรวม และจะมาเชื่อมโยงกับชุดใหญดวยนะคะ ๓ ราง

กรอบนี่นะคะ และก็จะมารวมกับชุดใหญ และเราก็จะไดเก็บเปนระยะ ๆ แลวก็จะมีในชวงของวนัที ่

๕-๑๐ วนันัน้ที่เราคุยกันวาอาจจะมกีารสลับหมนุเวยีนกันไปอยูรวมเขาประชุมที่สปริงฟลใชไหมคะ 

และก็จะตองมีทีมงานของเราก็จะมาสังเคราะหในเร่ืองของวันที่ ๕-๑๐ ออกมา และตรงนัน้เองเรา

อาจจะตองทํางานหนักในชวง ๕-๑๐ มีชวงหนึง่ อาจจะประชุมเต็มวนัหรืออะไรอยางนี้นะคะ ดีไมดี

เราอาจจะไปสมัมนานอกสถานที่กนัก็ยงัไดเลยของพวกเราถาเราจะไปทาํงานกันจริง ๆ นะคะ ก็

นาจะเปนไปได หลังจากนัน้เสร็จแลวจนจบก็อาจจะมีการนําเสนอในที่ประชุมสัมมนาใหญ ซึง่อาจจะ

ใหทีมงานออกไปสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ และก็จะมีการสัมมนารวม ที่อาจารยสมเกียรตินาํเสนอ

ซึ่งในการสัมมนารวมนัน้เราก็นาจะทําเปนรางเอกสารที่เราไดมีการบันทึกไวเรียบรอยแลว 

เจตนารมณตาง ๆ และกน็ําเสนอในที่ประชุมสัมมนา หลังจากนัน้มาจนจบสุดทายจะออกมาวาเราจะ

มีผลงานของเราออกมาเปน ๑ เลมทีเ่ปนเรื่องของเจตนารมณ นอกเหนือจากที่เราสงตัวดิจิตอลใหกับ

ทางคณะ IT เพื่อที่เขาจะไปกับทางจดหมายเหตุ เพื่อเขาจะไดไปเก็บไวใน ๒ สวนนัน้ และเราก็มสิีทธิ

ที่จะของบประมาณ เมื่อกี้ทางนองเขาก็บอกวามีทัง้หมด ทานเดโชไดขอไปทั้งหมด ๑๕ ลานบาท ใน

การทาํงานของคณะกรรมาธิการของเรา ดังนัน้เราก็คิดวาเราควรจะตองนาํเสนอสิง่ที่เราจะทาํ 

จะตองใชงบประมาณเทาไร และเราคาดหวังเราจะไดอะไรจากตรงนี้ เราจะตองบอกไปดวยนะคะวา

ในแตละชวงเราคาดหวังวาเราจะไดอะไร และจํานวนคนที่จะมารวมสมัมนาเทาไร อยางไร ก็อาจจะ

ตองบอกไปนะคะ เพื่อของบประมาณคะ นี่กเ็ปนการพดูคุยกันที่ประชุม ไมทราบคุณคณิตมีอะไรที่จะ

เสริมเพิ่มเติม นําเสนอไดอีกนะคะ 

-  ๖/๑  
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อาจารยมนตรนีี่เราจะเชิญทานมาเปนที่ปรึกษาอะไรอยางไรตรงนี้ไดอยางไรคะ อาจารยสมเกียรติคะ

ที่วา จะไดเชื่อมโยงกับคราวที่แลวดวย สัมมนาใชไหมคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  คือเนื่องจากวาอนุมี ๑๐ ใชไหมครับ นอกจากอน ุ๑๐แลว

เราจะตั้งที่ปรึกษาของคณะอนุไดไมจํากัดใชไหมครับ เพยีงแตวาเราดูวาเราจะเลือกใครทานใดมาใช

ไหมครับ อยางครั้งนีถ้าเราเห็นตรงกันวาอาจารยมนตรี ผมก็วาเราลงมติเชิญอาจารยมนตรีกอนใช

ไหมครับ แลวเราจะเสริมเพิ่มคนอื่นก็คอยวากันทหีลังครบั 

  ประธาน  :  บังเอิญเมื่อกี้เราตกลงกนัตอนแรกบอกวาเราเชิญดอกเตอรสมเกียรติเขา

มาแทนทานวรากรณ ทานเองก็จริง ๆ เจตนารมณอยากจะอยูในชุดบันทกึเจตนารมณ 

แตบังเอิญทุกคนจองหมดแลวทานก็เลยไปอยูในชุดตรวจรายงานการประชุม แตในขณะเดียวกนัทาน

เปนเลขาทานนาจะตองอยูทั้ง ๒ ชุดอยูแลวอะไรอยางนี้นะคะ แตอาจารยมนตรีทานก็คงอาจจะไม

คอยมีเวลาวาง เราอาจจะขอทานเปนที่ปรึกษาแลวก็ในชวงของการจดัสัมมนากัน 

ตอนนัน้ หรือวาการทํา Paper อะไรอาจจะตองขอทานเปนที่ปรึกษากไ็ดดีไหมคะ เพราะวาการตั้งนี้

ตองอยูใน ๑๐ คะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  มิไดครับ ผมหมายถึงวานอกจาก ๑๐ แลวยงัมีที่ปรึกษา

อีกได แตจะเปนที่ปรึกษาที่ไมมีเบี้ยประชมุเทานัน้เองนะครับ ตั้งไดอีกไมจํากัดครับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เราก็ตั้งทานไดดีไหมคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  : ตั้งเลยเปนที่ปรึกษาของคณะครับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้นอกจากอาจารยมนตรีแลว อาจารยสมเกยีรติลองเสนอวา

ใครที่จะเปนทีป่รึกษาเรา ดิฉันคิดวาตรงนี้กจ็ะเปนประโยชนอยางยิง่ เพือ่เราจะไดไปหารือ 

ไปปรึกษาทานนะคะ แตวาทานไมตองมาประชุมรวมกบัเรา แตเราเดนิไปหาทานวา ตรงนี้ใหทานชวย

ดูอะไรอยางนีค้ะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตอีกนิดหนึง่นะครับ ทีป่รึกษาของคณะอน ุ

เทากับเปนที่ปรึกษาเปนสมาชิกคนที่ ๑๑  คนที่ ๑๒  คนที่ ๑๓ ซึง่ไมมีเบี้ยประชุมอยางที่ผมเรียนให

ทราบเมื่อกี้นะครับ ในทางปฏิบัติที่ผานมาบางครั้งเขากจ็ะเชิญที่ปรึกษาทกุทานมาประชุมดวย

เหมือนกนันะครับ ไมวาจะเกี่ยวของกับงานของทานหรอืไมที่เราอยากจะปรึกษานะครับ เชิญมา 

ทุกครั้งที่เราประชุม อยางเชน เราประชุมทกุวันจันทรก็เรียนเชิญทานมาทุกวนัจันทรไดเชนกนัครับ แต

วาถาเผื่อวนัไหนทานสะดวกทานกม็า ถาไมสะดวกทานก็ไมมา เวนแตวันไหน Agenda  

ที่เกีย่วกับทานโดยตรงอาจจะตองโทรศพัทไปวาขอความกรุณาทานครบั 
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  ประธาน  :  ก็เชิญทานมนตรีเปนทีป่รึกษานะคะ ไมทราบวามทีานอืน่อีกไหมคะ 

ที่เราอยากจะเชิญ อาจารยสมเกียรติลองพจิารณาดู คุณประโภชฌมีไหมคะ อยางไรเผื่อจะไดมาชวย

เรา ไมทราบมปีระเด็นอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ ไมมนีะคะ ถาไมมีดฉัินกข็อขอบพระคุณ 

ทุกทานคะ ขออนุญาตปดประชุม แลวเรากเ็จอหลังวันที ่๑๙ นะคะ  เฉพาะกรรมาธกิารก็เจอกนั 

วันพุธ ขอบพระคุณคะ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
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